
 

 

 

 

 

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ
เบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายทองหลาง พิลาโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้นำชุมชน พื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นท่ี รวมทั้งสิ้น 42 คน (ไม่รวมผู้แทนกรมทางหลวงและที่ปรึกษา) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี ้

 

 
ประเด็นข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจงและการน ามาใช้ประกอบการศกึษา 

ด้านวิศวกรรม 
 เห ็นด้วยกับรูปแบบการขยายถนน รูปแบบที่ 1 เกาะกลางแบบร่อง

สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าเกาะยก เวลาฝนตกทำให้น้ำไหลได้สะดวก
มากกว่าเกาะยก 
 

 รูปแบบขยายถนนอยู่ในระหว่างการคัดเลือกรูปแบบหน้าตัดโครงการ 
โดยพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก 3 ด้าน คือ 1. ด้านวิศวกรรม 
และจราจร 2. ด้านการลงทุน 3. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อหา
รูปแบบการพัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสมต่อไป โดยจะนำเสนอใน
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 

 ขอให้ออกแบบท่อระบายน้ำตลอดเส้นทาง ที่จะทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
ได้เวลาทำถนนจะต้องมีร่องน้ำ 2 ข้างทาง และไม่ให้มีการถมดินใกล้ 
ร่องน้ำ 

 การศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการจะมีการออกแบบระบบ
ระบายน้ำตลอดแนวเส้นทางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ 
อย่างเป็นระบบ 

 บริเวณหน้าการไฟฟ้ากบินทร์บุรีและ Mega Home ช่วงฝนตกน้ำจะท่วม
ถนนสูง ซึ่งจะเหลือผิวทางให้รถสัญจรได้แค่ 1 ช่องจราจร  

 จุดกลับรถหน้าตลาดสดขุนวิชัย หน้าโรงพยาบาลกบินทร์บุรีถึงอำเภอ  
ฝนตกมีน้ำขัง ขอให้ออกแบบให้ดี 

 บริเวณหน้าตลาดสดขุนวิช ัย ควรยกถนนให้สูงขึ้น  เพราะเกิดปัญหา 
น้ำท่วมถนนบ่อย ขอให้ออกแบบให้ดีโดยอาจจะออกแบบโดยใช้ท่อเหลี่ยม
แทนท่อกลม 

 ขอให้ทำจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลกบินทร์บุรี หน้าโรงเรียนสายมิตร และ
หน้าอำเภอกบินทร์บุรีหรือบริเวณคลองนางเล็ง 

 การกำหนดจุดกล ับรถ โครงการจะออกแบบให ้ม ีความเหมาะสม 
และคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

 



 

 

 

 

 

 

ประเด็นข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจงและการน ามาใช้ประกอบการศกึษา 
ด้านวิศวกรรม 
 เห ็นด้วยกับรูปแบบทางแยก รูปแบบที่ 1 ทางยกระดับบน ทล.304  

ข้าม ทล.33 ที่แยกกบินทร์บุรี จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด 
 ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการศึกษาของโครงการ และ 

จะนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในการประชุมสรุปผลการคัดเลือก
รูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณ 
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2568 

 สี่แยกกบินทร์บุรี ทำเป็นทางลอดอุโมงค์จะเหมาะสมกว่าสะพานข้ามแยก 
โดยให้สร้างบน ทล.304 ทิศทาง จังหวัดฉะเชิงเทราไปจังหวัดนครราชสีมา 

 การขยายถนนเป็น 6 ช่องจราจร จะทำให้รถใช้ความเร็วมากขึ้น อุบัติเหตุ
เกิดขึ้นบ่อยมาก 

 ขอให้ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วและอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว บริเวณ
ชุมชนที่ติดกับ ทล.304 เพื่อจำกัดการใช้ความเร็วของรถ เพื่อลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 

 ขอให้มีสะพานกลับรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพ
กบินทร์บุรี และหน้าโรงพยาบาลกบินทร์บุรี 

 ไฟส่องสว่างบริเวณจุดกลับรถ และตามแนวเส้นทาง ใช้งานได้บ้างไม่ได้
บ้าง ส่วนมากมืดตลอดสาย ควรตรวจสอบไฟส่องสว่างอย่างน้อยเดือนละ 
1-2 ครั้ง 

 ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นดังกล่าวและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 ขอให้เปิดแยกสัญญาณไฟจราจร บริเวณหน้าโรงพยาบาลกบินทร์บุร ี 
รวมทั้งขอให้สร้างสะพานข้ามแยกเดิมหน้าตลาดขุนวิชัยและเปิดทางแยก
ใต้สะพานจัดการแบบสัญญาณไฟและให้ออกแบบจุดกลับรถบริเวณ
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ให้มีความปลอดภัย 

 ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้การเปิดแยก
สัญญาณไฟจราจรและสร้างสะพานข ้ามแยก รวมถ ึงการกำหนด 
จุดกลับรถ โครงการจะออกแบบให ้ม ีความเหมาะสมและคำนึงถ ึง 
ความสะดวก ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

 ขอให้สร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนต่างๆ และวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์
บุรี เพราะมีเด็กนักเรียนข้ามถนนจำนวนมากทุกวัน 

 ที่ปรึกษารับข้อคิดเห ็นด ังกล่าวไปประกอบการศึกษาของโครงการ  
โดยตำแหน่งสะพานลอยจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 กำหนดมาตรการสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน เพราะเมื่อมีการก่อสร้างจะทำให้

เกิดปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ 
 ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(IEE) ซ ึ่งเป ็นการค ัดกรองป ัจจ ัยส ิ่งแวดล ้อมเพ ื่อนำไปศ ึกษาต ่อใน 
ขั้นรายละเอียด (EIA) โดยในขั้นตอนการศึกษา EIA จะมีการศึกษา
ผลกระทบด้านมลภาวะทางอากาศในระยะก่อสร้าง โดยที่ปรึกษาจะ
นำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวให ้ก ับประชาชนในพื้นท ี่ได ้ร ับทราบ 
ในการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม (กลุ่มย่อย คร้ังท่ี 2) 
ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือน พฤษภาคม 2568 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ท ี่ปร ึกษาได ้ดำเน ินงานการม ีส ่วนร ่วมของประชาชน โดยกำหนด

กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองพัฒนาระบบ 
การว ิเคราะห ์ผลกระทบส ิ่งแวดล ้อม สำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2566) และแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางในการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง 
(ปรับปรุงครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2563) นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์
ตลอดการศ ึกษาของโครงการผ ่านช ่องทางต ่างๆ ได ้แก ่ เอกสาร
ประกอบการประชุม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ บอร์ดนิทรรศการ วีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์โครงการ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ของโครงการ 

 


